

Yêu Thương Cho Đi-Yêu Thương Còn Mãi

Kính thưa Hội Sara cùng quý ân nhân!

Con người hôm nay đang sống trong một thế giới đầy bất trắc và biến động, mọi thứ dường như đang bị đảo lộn dưới sức ảnh hưởng của đại dịch Covid. Hàng triệu người chết và nhiễm bệnh, hàng triệu người không có việc làm, rất nhiều quốc gia bị tụt hậu, mọi tự do tín ngưỡng bị nín chân. Làn sóng virus vô hình, nhưng khi đi qua thì tuốt hết mọi thứ, để lại một sự trần trụi tang thương. Và trong cái tang tóc, thương đau đó, những nhịp tim ân nghĩa, những cử chỉ ấm áp đầy tình người cũng nở rộ. Thời cuộc kêu gọi mỗi người không dừng dung vô cảm trước tiếng khóc than ai oán của anh em đồng loại, nhưng mở rộng tâm thiện hảo để sẻ chia. Đôi khi, chỉ một ánh mắt trìu mến, một nụ cười thân thiện, hay một câu nói chân tình, cũng đủ làm viên mãn một trái tim, làm sống dậy một ý chí sống còn.

Và trong bầu khí khẩn trương chung của quê hương đất nước, với sự giúp đỡ của quý vị ân nhân hội Sara với số tiền 10.000USD, các cơ Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái đã thực hiện được nhiều chương trình từ thiện trong cơn đại dịch 2021. Các cơ sở may mắn được chích 2 mũi vắc xin và được cấp thẻ xanh để lưu thông trong những ngày giãn cách theo chỉ thị 16. Đến với tâm dịch Sài Gòn, Bình Dương không ai khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến bầu khí chết chóc, im lìm hiện tại của 2 thành phố công nghiệp lớn nhất của Việt Nam. Hàng trăm ngàn người lao động thất nghiệp, bị mắc kẹt trong các xóm trọ nghèo nàn. Hầu hết họ đều là dân tỉnh lẻ, vì cuộc sống mưu sinh phải đến đây sống và làm việc. Và trong những lần trao quà mùa dịch, các cơ sở không khỏi ngỡ ngàng trước những thiếu thốn và khổ cực của tầng lớp người lao động nghèo này. Họ rất vui mừng và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của Quý ân nhân. Từng ánh mắt, nụ cười đã bị méo mó đi sau hàng tháng trời bị đói, bị thiếu ăn thiếu mặc. Rất nhiều trong số họ đã không còn tiền để trả chi phí thuê phòng trọ. Rất nhiều người đã không còn hạt gạo nào để dùng, và rất nhiều khu vực phong tỏa bị thiếu thốn đủ thứ. Và cũng có rất nhiều người trong số họ vì mạo hiểm kiếm miếng cơm trong mùa dịch mà bị nhiễm bệnh, mất đi mạng sống của mình.

Sài Gòn phồn hoa hào nháng là thế, nhưng cũng như hiện trạng của nhiều nơi trên thế giới: bên cạnh người giàu sang thì không thiếu kẻ bần hàn. Quả vậy, tại Sài Gòn, còn rất nhiều người lao động bần hàn khổ cực: Đã không ít lần chúng ta phải rơi lệ khi nhìn thấy những em bé lấm lem đi bới rác, nhặt từng miếng ve chai để kiếm tiền nuôi người thân. Những em bé bán báo, bán vé số nơi các bến xe bến tàu. Hoặc nhìn thấy những ông già bà lão ăn xin bên vệ đường. Bình thường họ đã khổ, nay vì dịch bệnh, mọi thứ dường như lại bế tắc thêm. Cây cầu bắc qua sông Sài Gòn to lớn là thế, nhưng dưới chân cầu lại có vô số người vô gia cư ẩn trú. Covid không chỉ làm tê liệt các thành phố, nín chân người đi đường, mà còn càn quét cả những sinh mạng yếu đuối nơi đầu đường xó chợ. Dường như mọi thứ đều xiêu vẹo, trước sức mạnh vô hình của làn sóng virus. Thương lắm khi nhìn thấy cảnh khốn khổ, đói khát của những người nhặt ve chai, bán vé số, chạy xe ôm và các cụ già bán hàng rong. Còn sự xót xa nào hơn khi nghe nói trong số họ có rất nhiều người đã chết vì suốt cả tuần lễ không có gì để ăn do chỉ thị 16 không được ra khỏi nơi ở. Những lúc thế này họ cần sự chia sẻ của chúng ta biết chừng nào. Các cơ sở thuộc 3 cộng đoàn của Hội Dòng ở Sài Gòn và Bình Dương nhờ sự hỗ trợ của quý Ân Nhân hội Sara đã có chương trình phát cơm, trao quà mùa dịch cho các xóm trọ nghèo, và các ổ dịch bị phong tỏa. Ai nấy nhận được quà đều hết sức vui mừng và biết ơn tấm lòng quảng đại của quý vị ân nhân. Từng bao gạo, từng suất cơm, từng gói rau củ quả đều chứa đựng tình yêu thương san sẻ cho nhau. Mọi người không giành giật, nhưng lại biết chia sẻ nhu cầu của mình cho người khác, để ai nấy đều không có cảm giác bị bỏ lại trong cuộc chiến trường kỳ của dân tộc. Người nữ tu của Chúa cũng hân hoan vui tươi phục vụ tha nhân, sẵn sàng xả thân, cùng với mọi người vượt qua những khó khăn hiện tại.

Tại Đèo Ngang- nơi yêu thương triển nở, nơi hội ngộ ấm áp tình đồng loại. Đã từ lâu, vì covid, mà trong suy nghĩ của nhiều người, đường về nhà bỗng nhiên thật xa. Dầu vậy, với ý chí bất khuất quả cảm, người dân vẫn lên đường để về lại nơi chôn rau cắt rốn của mình. Chặng đường hơn 2.000Km bất chợt không còn là trở ngại đối với những chiếc xe máy, xe đạp, hay thậm chí là những đôi chân rắn rỏi đầy nghị lực. Anh em bà con tấp nập lên đường về quê, dù cho khó khăn, mưa gió, đường xá xa xôi, nhưng họ vẫn đi,

mang trong tim một niềm hy vọng mong manh cuối cùng của số phận. Và ở đây, tại đèo Ngang-Giáp ranh giữa Tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, các hoạt động từ thiện của các sơ đã được thực hiện. Nhờ sự hỗ trợ của quý ân nhân hội Sara, Quý xơ lập các trạm để người đi đường dừng chân. Ai thiếu lộ phí thì cho lộ phí, ai đói thì cho ăn, ai cần chia sẻ ủi an thì các xơ sẵn sàng lắng nghe, cảm thông và thấu hiểu. Dù dịch bệnh nguy hiểm, và những bộ đồ bảo hộ không đủ an toàn, nhưng quý xơ đã phục vụ mọi người rất nhiệt tình, sẵn sàng và kịp thời trợ giúp những ai cần đến mình. Dường như đôi bàn tay lúc này muốn trở nên rộng lớn hơn để ôm trọn tất cả: những em bé sơ sinh, các cụ già, các bé thiếu nhi, những người khuyết tật.... Đáng lòng hình ảnh người đàn ông mắt buồn bã, một mình đơn độc trên chiếc hon đã cũ kĩ. Anh nghẹn ngào trong dòng nước mắt, ôm hũ tro vào lòng và chia sẻ với quý xơ rằng, ngày anh đi, có người vợ thân yêu ngồi sau xe đồng hành trò chuyện. Nhưng bây giờ, hũ tro tàn lạnh lẽo vô hồn- kết quả của covid đã khiến anh chỉ còn lại một mình. Anh trở nên cô đơn và bất lực trước số phận. Lặng nhìn hũ tro, anh thì thầm “Minh về thôi em nhé, sắp đến nhà rồi” Khi anh nói câu đó, rất nhiều trái tim chợt thổn thức, đôi mắt chực trao dòng lệ cảm thương. Hẳn anh đã rất đau. Liệu rồi anh sẽ sống thế nào, và liệu rằng ai trong chúng ta có thể bù đắp được những tổn thương của một tâm hồn như anh???

Không chỉ dừng lại ở đó, về với miền đất Hà Tĩnh thân thương, nơi những điểm cách ly bệnh nhân covid, còn vô vàn điều ấn tượng và đáng quan tâm. Mỗi ngày các xơ nấu hàng trăm suất cơm miễn phí để hỗ trợ cho các bệnh nhân, tận tình đến viếng thăm an ủi họ. Bỗng thấy được rằng, trong hoạn nạn khó khăn, niềm tin vào Thiên Chúa trở nên cứng rắn hơn. Cứ nhìn hình ảnh tận tụy bên giường bệnh của quý xơ, nhiều người đã phải nể phục tinh thần hiên ngang quả cảm của những người con cái Chúa. Và mỗi buổi sáng, tại bệnh viện Kỳ Anh, quý xơ có mặt để chăm sóc bệnh nhân, phát cơm, phát thuốc, và hỗ trợ các nhân viên y tế một số công việc cần thiết. Do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, cũng như số lượng người cách ly quá đông, nên những người đang điều trị và cách ly gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi một con người, là một câu chuyện cuộc đời, cứ thế, cứ thế được sót chia trong khó khăn hoạn nạn. Dẫu biết rằng cuộc sống vô thường, mọi thứ không có gì chắc chắn, và sẽ qua nhanh, nhưng lòng tốt lại ngoan ngoan ở lại trong tâm hồn những ai thiện chí và hiền lương.

Xin được gói trọn lòng yêu mến, và bao suy tư cho quê hương đất nước trong câu danh ngôn: “Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe, và người mù có thể nhìn thấy được” Ước mong trong tương lai, mọi thiện ý tốt đẹp của chúng ta được thực hiện qua sự chúc lành của Chúa, để tình yêu, lòng thương xót của Ngài được triển nở trong đức ái, kết tụ lại cho danh Chúa được tôn vinh và con người được hạnh phúc hơn!!

Một lần nữa xin hết lòng cảm ơn sự đóng góp của quý ân nhân hội Sara tại Hoa Kỳ. Nguyễn xin Thiên Chúa chúc lành và trả công cân xứng cho quý hội và quý vị.

Nữ tu dòng Thừa Sai Bác Ái
Anna Nguyễn Thị Thúy Hải.

NHỮNG BÀN TAY NHÂN ÁI

Năm 2020 Covid hoành hành ở Mỹ bao gia đình phải ly tán, bao nỗi lo âu buồn đau vừa giảm bớt thì tháng 6 năm 2021 lại bùng phát tại đất nước Việt Nam thân yêu. Tâm điểm dịch là ở Sài Gòn và Bình Dương, vì người đông đất hẹp và không gian ở của mọi người quá nhỏ bé nên nhiễm bệnh rất dễ dàng. Trong khi, nhiều người bị nhiễm bệnh phải cách ly tập trung ở những nơi không đủ điều kiện, do quá đông, nên lây truyền cho nhau rất nhanh, người chết nhiều đến nỗi không đủ chỗ để thiêu, phải lưu lại trong các thùng đông lạnh chờ 20-30 ngày mới đến lượt thiêu. Vì vậy vi khuẩn càng nhiều thì người bị nhiễm càng dễ chết. Có gia đình chết cả nhà, đã có hàng ngàn trẻ em bị mồ côi, có em mồ côi cha, mẹ hoặc là cả 2. Đã vậy nhà nước Việt Nam còn ngăn chặn các hàng rào kẽm gai để dân không di chuyển được, và các hàng hóa thực phẩm không vào được, nên rất nhiều người không có gì để ăn, có những cụ già đơn thân bị chết đói cả 3, 4 ngày mà không ai biết. Nhất là dân các vùng quê lên thành phố để kiếm sống, phải khốn khổ vì không có việc làm, không có tiền, không có nhà ở, không cơm ăn mà muốn về quê cũng không được.

Kim Dung cứ suy nghĩ thao thức chẳng biết làm gì để giúp họ được, nhói lòng khi thấy đồng loại khổ đau, nhất là trách nhiệm của tôi, từ thiện cần cứu đói làm giảm nỗi khổ của con người nhất là quê hương Việt Nam, nơi mà đồng bào mình đang quần quai trong đau khổ và đói khát. Từ trước đến giờ Hội Từ Thiện SARA chỉ có giúp cho các nhà quê nghèo nơi hẻo lánh nên chẳng biết có ai tin tưởng mà giúp cho người nghèo khổ trong cơn dịch bệnh này. Cũng may, Sơ Hải đã tâm sự là dân nghèo ở Sài Gòn và Bình Dương rất khổ, thiếu thực phẩm. Nhờ vậy, Kim Dung đã nhờ các Sơ Dòng Thừa Sai Bác Ái ở Sài Gòn và Bình Dương giúp đem thực phẩm, nấu cơm, đem đến các bệnh viện, các nơi bị cách ly, Sơ cho biết Nhà Dòng các Sơ có 234 Nữ tu đi phục vụ, phải xuống tóc, cạo đầu cho sạch tóc, đó là quy định của nhà nước, vì sợ trời nắng nóng khi đổ mồ hôi để tay lên gãi sẽ không có vệ sinh, gây lây nhiễm dịch bệnh. Nghe Sơ kể mà Kim Dung rung rung lệ và xót xa cùng thương mến và cảm phục bởi các sơ đã hy sinh quên mình phục vụ tha nhân dù biết có thể nhiễm bệnh và chết, nhưng vì yêu Chúa thương người nên đã hiến dâng, như Chúa đã hiến dâng mình làm giá cứu chuộc cho nhân loại, chịu chết trên thập giá vì con người.

Trong khi đó Đức Giám Mục Sài Gòn đã kêu gọi mọi giáo xứ, các nhà dòng, các giáo sĩ, các sinh viên, giáo dân hãy dân thân phục vụ khắp nơi trên đường Sài Gòn. Ngoài ra các người thiện tâm đã không phân biệt tôn giáo, hiến thân phục vụ dù vẫn biết đã có người đi phục vụ qua đời vì nhiễm bệnh.

Khi gặp chuyện lớn như đại dịch này, mình như thấy được sự kỳ diệu của tình thương nhờ những bàn tay nhân ái của nhiều người, làm cho con người thấy xích lại gần nhau hơn, và đời còn đẹp hơn, còn tràn đầy tình thương. Còn những người xa quê cũng đã chung tay góp sức hầu xoa dịu nỗi đau của người dân có hoàn cảnh khó khăn sống tại Sài Gòn và Bình Dương qua những đồng tiền hy sinh gửi qua Hội Từ Thiện SARA. Hội đã gửi 3.000đô giúp cứu đói ở Sài Gòn và 3.000đô giúp ở Bình Dương, sau cùng 3.000đô giúp cho những người trở về quê nhà ở 3 tỉnh miền trung mà không có gì ăn do giãn cách xã hội suốt 2 tháng và 1.000 đô giúp nấu cơm và các nhu yếu phẩm cho những người dân trên đường hồi hương về quê tại điểm dừng chân Đèo Ngang. Vì vậy, Hội cảm thương và giúp đỡ họ.

Hội Từ Thiện SARA rất vui được hợp tác với các Sơ để chung tay xoa dịu nỗi đau đến một số người trong khả năng của Hội. Hội xin tạ ơn Chúa, xin tạ ơn Trên, xin cảm ơn quý ân nhân đã đóng góp qua Hội SARA để làm dịu cơn đau của đồng bào mình trong cơn hoạn nạn. Còn Kim Dung cũng thấy an lòng vì được góp tay với mọi người. Hội cũng đang phải lo công tác quà xuân. Và không biết thế nào vì quý ân nhân đã rộng tay trong công tác giúp dịch covid này rồi. Hội dự tính 1 ngàn phần quà tết cho người phong cùi, 2.500 người khuyết tật, 4 trại trẻ mồ côi, 16 phòng khám chữa bệnh

đa khoa SARA cần thuốc để hoạt động, cùng mỗi tháng các Sơ đến các làng quê để khám chữa bệnh phát thuốc cho các bệnh nhân nghèo không có tiền đi khám chữa bệnh.

Hằng năm Miền Trung bị bão lụt cuốn trôi bao mái nhà và hoa màu, năm nay vừa bị bão lụt, lại thêm một số khá đông người dân từ Sài Gòn trở về quê với 2 bàn tay trắng, họ sẽ sống ra sao? Thương quá Miền Trung!!! Hội SARA rất mong quý ân nhân rộng tay giúp những mảnh đời khốn cực nơi quê hương mình mà gửi chút quà tết cho người chờ mong. Xin thương giúp gửi vô Hội Từ Thiện **S.A.R.A.P.O.BOX 18185 Portland OR.97218**. Xin quý vị góp ý kiến để Hội làm tốt hơn. Kim Dung **503-281-5547**. Nguyễn xin on Trên ban bình an, hạnh phúc cho quý ân nhân.

Giáo Hội Việt Nam-Giáo Phận Vinh
Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái
Xóm 9- Nghi Diên- Nghi Lộc- Nghệ An

Thư Cảm Ơn

Kính gửi Hội Từ Thiện Sara cùng quý ân nhân!

Con là nữ tu Maria Nguyễn Thị Mai, tổng phụ trách hội dòng Thừa Sai Bác Ái giáo phận Vinh, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Hội SARA và quý ân nhân. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ơn lành của Thiên Chúa Tình Yêu.

Thưa quý vị! Vừa qua, chị em chúng con đã nhận được sự hỗ trợ của Quý Hội SARA là 10.000 USD để giúp đỡ những người gặp khó khăn tại Bình Dương và Sài Gòn, đồng thời cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho những anh chị em hồi hương và những người bị cách ly tập trung trong cơn Đại Dịch Covid 2021.

Thưa quý vị! Đã gần 5 tháng trời thực giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, những người nghèo, người lao động tại các công ty, người bán vé số, lượm ve chai, chạy xe ôm... đã và đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Họ đang rất đói và kêu cứu đến các sơ. Tạ ơn Chúa vì món quà 10.000USD của quý vị đã về rất kịp thời. Chúng con đã mua gạo và các nhu yếu phẩm gửi đến cho họ ngay lúc này, hầu giúp họ có thể sống những ngày kế tiếp. Nếu tình hình dịch bệnh không giảm, dự kiến trong thời gian tới sẽ có rất nhiều người đói khổ nữa. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta sớm thoát khỏi tai ương này.

Thưa quý hội SARA cùng quý vị ân nhân! Món quà quý giá của quý vị đã được các sơ trao đến nơi cho những con người khốn khổ cùng với những lời thăm hỏi, động viên, an ủi kịp thời. Món quà này tuy chưa thể trang trải hết cuộc sống cho họ, song đã giúp họ có những ngày thật ấm no và bình an. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng gửi gắm món quà của mình qua chị em chúng con, điều đó giúp chị em chúng con cảm nhận được niềm vui sâu xa của người Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái trong vai trò trung gian của mình: nối tiếp tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng Giáo Hội và xã hội hôm nay

Một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn tất cả quý ân nhân của Hội SARA đã vì tình thương mà quảng đại hy sinh góp công, góp của giúp đỡ những con người bé mọn này. Vì không có quý vị, chắc chắn rằng chúng con sẽ không có thể dần thân hết mình để chu toàn sứ vụ của mình. Kính chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

Kính thư,

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mai

Dự Án Năm 2022

Quà giúp người khuyết tật, cùi, và cô nhi:

Đơn vị cộng tác với Hội SARA	Số người	Mỗi phần	Tết	Trung Thu
Khuyết tật địa phận Vinh, Hà Tĩnh	1.000	\$18	\$12.000	\$6.000
Khuyết tật dòng Antôn	150	\$18	\$1.800	\$900
Khuyết tật các Sr Thừa Sai Bác Ái	200	\$18	\$2.400	\$1.200
Khuyết tật Thanh Hóa dòng MTG	500	\$18	\$9.000	\$3.000
Khuyết tật Phú Nhai	200	\$18	\$2.400	\$1.200
Khuyết tật các Sr Đức Mẹ Hiệp Nhất	200	\$16	\$2.400	\$1.200
1 làng cô nhi nhà la Bắc Giang	100	\$7	\$700	0
Cô nhi viện Thánh An Bui Chu	100	\$7	\$700	0
Cô nhi viện Quảng Bình	100	\$12	\$1.200	0
Cô nhi viện Dòng Antôn	50	\$12	\$600	0
Quà tết cho người phong cùi	1.000	\$12	\$12.000	0
Tổng cộng:			\$45.200	\$13.500

Y tế, thiên tai, và học bổng:

Đơn vị cộng tác với Hội SARA	Số tiền	Ghi chú
10 phòng khám Antôn SARA	\$36.000	\$3.000 mỗi tháng
Phòng khám nội khoa Cửa Lò-(SARA)	\$3.600	\$300 mỗi tháng
Dòng Đức Mẹ Mân Côi khám chữa bệnh các Miền quê hẻo lánh	\$12.000	\$3.000 mỗi lần cho 4 lần
Thiên tai	\$10.000	
Học phí cho học sinh nghèo	\$6.000	200 học sinh vào mỗi niên học
Tổng cộng:	\$67.600	

Giúp mở phòng khám bệnh ở Quảng Bình do quý Sơ Dòng Nữ Tử Bác Ái: \$35.000

Quảng Bình một nơi dân cư có nhiều sông rạch, nguồn sống của người dân chủ yếu là bắt cá ở sông hoặc biển. Nay không thể hành nghề được nên rất khó khăn, lại không có những trạm xá, bệnh viện. Vì vậy người dân đau ốm nhiều, bệnh hoạn chỉ uống vài thứ lá trên rừng. Các Sơ Dòng Thừa Sai Bác Ái đang phục vụ nơi đây mở một phòng khám bệnh để giúp dân mà không có thuốc và máy móc. Kính mong quý vị góp tay để Hội có thể giúp mở một phòng khám bệnh nơi mảnh đất cần cỗi này hầu những người khốn khổ được nhờ.

Tổng cộng số tiền cho dự án 2022: \$45.200 + 13.500 + 67.600 +35.000 = \$161,300

Dự án trên sẽ đạt được với sự hữu trợ tận tình của quý vị. Hội SARA mong sớm nhận được sự đáp ứng của quý vị. Chân thành cảm tạ.

XUÂN BUỒN, TÌNH NỒNG

Trong năm Covid 19 đầy ưu tư buồn nhớ. Xin hỏi “ai nhớ thương ai?” Mọi người đều nhớ thương nhau, con nhớ cha mẹ, cha mẹ hắt hiu đợi chờ con, cháu nhớ bà, ông bà thăm gọi con cháu trong nhung nhớ đợi chờ.

Người phong cũng mong mỗi đợi chờ Hội Từ Thiện Sara và sẽ tủi phận khi bị lãng quên. Năm ngoái Kim Dung có về Việt Nam thăm được hai trại phong thôi. Năm nay không về được để thăm họ, chắc họ sẽ buồn lắm vì tưởng Hội Từ Thiện Sara đã quên họ. Vì thế, dù không về được Hội Sara cũng gửi tiền nhờ các Soeur đến thăm họ thay Kim Dung. Nghe Soeur kể họ rất vui khi biết các cụ, các bác ở hải ngoại đều gặp khó khăn, lại đau khổ vì xa cách người thân nhưng vẫn nhớ đến họ, chia sẻ cơm bánh làm họ rất cảm động. Kim Dung có viết thư thăm hỏi gửi quà với lời cầu chúc sức khỏe dồi dào và an bình trong năm mới, cũng nhắc họ cầu nguyện cho các ân nhân. Soeur có gửi một cái video, xem thấy có bà cụ phong mù hai mắt, tay đưa ra phía trước đưa qua đưa lại, miệng hỏi cô Kim Dung đâu? Soeur trả lời Cô Kim Dung không về được, và nhờ các Soeur đưa những món quà của quý ân nhân Hội Từ thiện Sara. Khi xem video này Kim Dung cảm động đã khóc. Những năm trước bà cụ này đều ôm Kim Dung khi đến thăm bà, lần nào cũng ôm chặt, có lẽ bà cụ cô đơn, nhớ thương con cháu. Có lần bà ôm Kim Dung mà mắt nhòa lệ. Kim Dung đã ôm chặt bà và cùng khóc với bà, cảm thương nỗi lòng, xót xa cho thân phận của người cùi. Rồi bao cảnh đời nghèo đói mà Kim Dung đã gặp trong những năm về thăm viếng quê hương, đem quà tình thương của quý ân nhân. Trao tặng họ những đồng tiền hy sinh của quý ân nhân gửi qua Hội Từ Thiện SARA đã đến trao tận tay, đúng đối tượng. Nhớ lại những cảnh đời khốn khó, thiếu ăn thiếu mặc mà xót xa thương cảm cho kiếp sống đói nghèo, ngược lại ở Mỹ dư thừa, ăn không hết bỏ đi. Kim Dung hứa với Chúa, sẽ làm hết sức để người khổ có chút niềm vui, chút hy vọng để sống.

Cám ơn quý ân nhân đã đồng hành với Hội SARA trong những năm tháng qua và vẫn còn tiếp tục công việc giúp người giúp đời. Xin quý ân nhân cũng giúp cho việc phổ biến về Hội SARA cho mọi người cùng biết để nổi rộng cánh tay yêu thương. Cám ơn quý ân nhân và mời vào Youtube đánh chữ Hội Từ Thiện SARA sẽ thấy công tác của Hội. Mọi ý kiến, xin gọi Kim Dung 503-281-5547

Mọi giúp đỡ, xin gửi về

Hội Từ Thiện SARA:

PO Box 18185

Portland, OR 97218 USA

Website: www.sara-hope.org



BÁO CÁO CHI THU CỦA HỘI SARA NĂM 2020

TIỀN THU:

Tiền saving và checking còn lại của năm 2019	\$ 48,507.42
Tiền ân nhân đóng góp	\$ 136,564.11
Tiền lời trong bank saving & checking	\$ 20.11
Tổng Cộng	\$ 185,091.64

TIỀN CHI:

Tiền gửi về Việt Nam	\$ 138,800.00
Bưu điện và PO Box	\$ 2010.05
In ấn	\$ 1080.00
Mua mực in, giấy, dụng cụ	\$ 223.07
Lệ phí license và giấy phép của Hội	\$ 250.00
Lệ phí bảo quản hàng tháng saving và checking	\$ 190.50
Chênh lệch ngoại tệ	\$ 334.42
Lệ phí gửi tiền về VN	\$ 380.00
Linh tinh	\$ 450.00
Tổng cộng	\$ 143,718.04

Tiền còn lại trong checking và saving cuối 2020: \$ 41,373.60

TIỀN GỬI VỀ VIỆT NAM

1-Gạo, thực phẩm, và thuốc cho chuyến đi thăm 2020 (phần cuối)	\$ 9,500.00
2-Gạo và thuốc cho các em khuyết tật trong tháng 8/2020	\$ 28,500.00
3-Giúp học phí cho học sinh nghèo	\$ 8,300.00
4-Giúp nạn nhân bão lụt trong tháng 9 và 10	\$ 29,000.00
5-Quà Noel cho các em mắc bệnh ung thư ở bệnh viện Huế	\$ 1,000.00
6-Gạo, thực phẩm, và thuốc cho chuyến đi thăm 2021 (phần đầu)	\$ 62,500.00

BÁO CÁO CHI TIÊU HỘI TỪ THIỆN SARA TRONG CÔNG TÁC ĐẦU XUÂN 2021

Ngày gửi tiền	Người nhận + công	Số người khuyết tật	Số người Cùi	Bảo lụt, học sinh nghèo, khám bệnh	Số tiền USD	Ghi chú
12/5/2020	Sơ Đặng Kim Dung thăm trại cùi và khám bệnh các làng quê nghèo, dân tộc trại mô côi Thánh An	100 người	500	2500 người 2000 áo ấm	10,000 3,000 5,000 500	- khám bệnh - Mua áo ấm - các trại Cùi - Mô Côi
15/12/2020	Sơ Đô Minh (Thanh Hóa)	500 người			8,000	- Quà Xuân - Quà Trung Thu
15/12/2020	Cha Huy Tuấn (Địa Phận Vinh + Hà Tĩnh)	1000 người		1000 áo ấm	10,000 5,000	- Mua hạt giống sau cơn bão cứu trợ lũ lụt
15/12/2020	Cha Hoàng Đức Luyện 10 phòng khám Đa Khoa Sara Antôn	150 người			20,000 1,500	- Giúp thuốc 6 tháng - Quà Xuân 2021 Khuyết tật
15/12/2020	Sơ Xuân giúp học phí học sinh nghèo			80 em	1,000	
3/2/2021	Sơ Hải Phòng Khám Nội Khoa Cửa Lò	200 người		200 áo ấm	3,600 2,400	- Giúp thuốc 1 năm
3/2/2021	Sơ Mây Bắc Ninh 1 làng KT Hương La	200 người 60 người			2,000 300	- Quà Xuân - Quà Xuân
3/2/2021	Sơ Trần Thị Hiền (Huế)	500 người			5,000	- Quà Xuân
7/2/2021	Sơ Thu Hương (Phú Nhai)	100 người			1,000	- Quà Xuân
TỔNG CỘNG		2810 người			77,800 USD	



Hội Dòng Thánh Anton Padôva Giáo Phận Vinh

Xóm Yên Sơn, Hòa Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Tel: 0399088793

Email: congdoanantongpv@gmail.com

THƯ BÁO CÁO

V/v phục vụ của 10 phòng khám Anton Sara

Kính thưa quý ân nhân và quý Hội từ thiện Sara.

Tôi là Linh mục Anton Maria Hoàng Đức Luyện, Bề trên Hội Dòng Anton Padôva. Tôi xin đại diện cho 10 Phòng khám của Hội Dòng, báo cáo tình hình hoạt động và kết quả khám chữa bệnh trong 1 năm:

Nhờ sự giúp đỡ tận tình với lòng hảo tâm của quý ân nhân và quý Hội, trong 1 năm vừa qua 10 phòng khám của Anton Sara đã phục vụ được như sau:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 10 PHÒNG KHÁM AN TÔN - SARA NĂM 2020

Tên Phòng Khám	Số người khám miễn phí 100%	Số người khám bớt 50%	Số người khám bớt 30%	Khám ở các xứ đạo	Số tiền nhận (USD)	Ghi chú
Phòng khám Anton Sara - Xuân Sơn	3.000	1.100	800	4.000	4.500	Mua thuốc
Phòng khám Anton Sara Cẩm Sơn	2.200	700	1000	3.000	3.500	Mua thuốc
Phòng khám Anton Sara Sơn La	1.600	800	700	1.800	1.800	Mua thuốc
Phòng khám Anton Sara Hậu Thành	1.300	800	700	2.200	2.000	Mua thuốc
Phòng khám Anton Sara Phúc Lộc	2.600	900	800	3.200	3.500	Mua thuốc
Phòng khám Anton Sara Thanh Sơn	1.600	1.000	800	3.000	3.200	Mua thuốc
Phòng khám Anton Sara Đức Xuân	1.100	700	400	1.500	2.100	Mua thuốc
Phòng khám Anton Sara Đồng Xuân	2.000	800	700	2.500	3.200	Mua thuốc
Phòng khám Anton Sara - Tân Thành	1.500	1000	700	1.800	3.000	Mua thuốc
Phòng khám Anton Sara - Hiền Môn	800	400	300	1.200	2.500	Mua thuốc
Tổng	17.700	8.200	6.900	24.200	32.000	

THƯ CẢM ƠN

Kính thưa quý ân nhân và quý Hội từ thiện Sara.

Tôi là Linh mục Antôn Maria Hoàng Đức Luyện, Bề trên Hội Dòng Antôn Padôva. Tôi xin đại diện cho 10 Phòng khám của Hội Dòng, xin hết lòng cảm ơn tấm lòng vàng của quý ân nhân và quý Hội trong năm 2020 vừa qua, đã giúp đỡ tiền cho 10 phòng khám và những người nghèo, già cả, cô đơn qua cô Kim Dung đã gửi, cụ thể:

Đợt 1: Gửi cho phòng khám 20.000 USD. Người nghèo, cô đơn: 1.500 USD.

Đợt 2: Gửi cho Phòng khám 12.000 USD. Người nghèo, cô đơn: 1.500 USD.

Tổng 2 đợt là : 21.500 USD + 13.500 USD = 35.000 USD (Ba mươi năm ngàn Đô la)

Và đã gửi trực tiếp cho Hội Dòng 2 thùng thuốc tây.

Vậy tôi xin đại diện cho 10 Phòng khám của Hội Dòng cùng những người nghèo khó, tàn tật, già cả, cô đơn. Xin hết lòng cảm ơn cô Kim Dung, quý ân nhân và quý Hội đã quảng đại giúp đỡ. Xin Chúa Kitô, Mẹ Maria và thánh cả Antôn bổn mạng của Hội Dòng bầu cử và trả công bội hậu cho quý ân nhân và quý Hội. Xin nhận nơi chúng tôi lòng tri ân sâu nặng.

Xuân sơn, ngày 20 tháng 3 năm 2021.

Bề trên Hội Dòng



Lm. Ant.M. Hoàng Đức Luyện